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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และกล่าวเปิดการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่องสมัยประชุมและประกาศเรียกประชุมสภาฯ ก็ 

(ประธานสภา อบต.) กําหนดเมื่อวันที่ ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เป็นสมัยประชุม

สามัญ  สมัยที่ ๑ สมัยสามัญ  กําหนดประชุมระหว่าง ๑-๑๕ 

ก.พ. ๒๕๕๗  วันเริ่ม ๑ ก.พ.๕๗ กระผมประธานสภาฯ จึง

เรียกประชุมสภาฯ ครั้งที่ ๑ ตรงกับวันที่  ๕ ก.พ. ๕๗ วันนี้ 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่อง จากส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุม  เชิญตาม 

(ประธานสภา อบต.)    ตามลําดับ 

นายถิ่น เติบสูงเนิน - กระผมขอขอบคุณทุกๆท่าน  ทุกๆส่วน ท่านผู้นําและผู้ที่อยู่ 

(นายก อบต.) ในห้องนี้ด้วย  กรณี อบต.นากลางจัดงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๗   

ก็สําเร็จไปด้วยดีเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกท่าน  

– กรณีเกิดอุบัติเหตุในเขตตําบลนากลางเพราะเป็นพื้นที่เขต

ประกอบอุตสาหกรรมย่อมจะมีรถยนต์มาก  ก็ขอฝากที่ผู้นํา

ช่วยเป็นหูเป็นตาและประชาสัมพันธ์บอกกล่าวลูกหลานและให้

รักษาระเบียบวินัยกฎจราจร  เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุด้วย      

ก็เบื้องต้นเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อน 

นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน - ขอขอบคุณกิจกรรมงานด้านสาธารณสุขที่อบต.นากลาง 

(ผอ.รพ.สต.นาใหญ่) สนับสนุนและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีและวัสดุงานสาธารสุข 

ก็เพียงพอของแต่ละปี  ปีนี้ก็หวังว่า อบต.นากลางจะให้การ

สนับสนุนเป็นอย่างดีเช่นเคย                                           

- เรื่องจะขอฝากด้วยเกิดปัญหาในพื้นที่ตําบลนากลางเพราะ 

มีอาคารห้องเช่าเป็นจํานวนมาก ก็มีประชากรต่างกันอพยพมา

อยู่มาก ไม่ทราบใครเป็นใคร มีปัญหาแม่และเด็ก การฝาก

ครรภ์ ทาง รพ.สต. อยากได้ข้อมูลแม่และเด็ก ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง



๔ 

ทําทะเบียนผู้เช่าเพื่อจะได้ทราบว่าเป็นใคร ช่ือ-สกุล และที่อยู่

และยังมีปัญหาโรคติดต่อมากมาย  เพื่อเป็นการป้องกันและ

การทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงฝากทําทะเบียนด้วย              

- เรื่องงานสนับสนุนการพ่นหมอกควันเพื่อแกไ้ขและป้องกัน

โรคไข้เลือดออกจาก อบต.นากลาง  ค่อนข้างจะดี 

ผอ.รร.ห้วยตะคร้อ - ขอฝากทุกท่าน  ผ้าป่าโรงเรียนห้วยตะคร้อ  วันที่ ๑๖ ก.พ. 

๕๗ ขอเชิญด้วย 

ผอ.รร.หนองบอน - ฝ้าป่าโรงเรียนหนองบอน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗  อาคาร

บางส่วนทรุดโทรมจริง ๆ จําเป็นต้องซ่อมแซมก็ขอเชิญทุกท่าน

ด้วย 

ผอ.รร.นากลาง - ขอขอบคุณการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ปี ๒๕๕๗ และจะขอ

จัดและประเมินผลเพื่อเก็บข้อมูลตามแบบประเมินสรุปความ

พึ่งพอใจ โดยมีข้อสอบถาม เช่น ประสัมพันธ์ ระดับมาก ๔๘%  

สถานที่กิจกรรมระดับมาก ๔๘% รูปแบบระดับมาก ๕๒% 

การแสดง๔๔% การร่วมกิจกรรมกลางแจ้งระดับมาก  อาหาร

เครื่องดื่มในกิจกรรม ระดับมาก ๔๔ % การจัดงานที่ อบต. 

นากลางมากที่สุด๖๐%ความคิดเห็นเด็กๆ อยากให้จัดกิจกรรม

กลางแจ้งมากขึ้นหลายๆอย่าง จัดให้มีที่น่ังทุกคนมีการออกบู๊ท

แสดงกิจกรรมมากขึ้น อยากให้มีเวทใีหญ่กว่าเดิม ความเห็น

ของครู อยากให้มีซุ้มกิจกรรมการให้ความรู้นักเรียน ๑ ซุ้ม ฯ                        

-ขอแจ้งข่าว ในวันที่ ๘ ก.พ.๕๗ จะมีการทดสอบ

ระดับประเทศ เรียกว่า O-Net ป.๖ สอบวันเดียวกัน ศูนย์ ณ 

โรงเรียนบ้าน นากลาง จํานวน ๒๑๙ คน ส่วน ม.๓ สอบวันที่ 

๘-๙ ก.พ. ๕๗                                                                       

-และขอแจ้งข่าวการประเมินโรงเรียนดีศรีตําบลกําหนด

ประเมินในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๕๗                                        

- ขอแสดงความคิดเห็น เมื่อการจัดงานต้อนรับการประชุม

หัวหน้าส่วนระดับอําเภอสูงเนิน  และ กอบ. โดยมีนายอําเภอ

เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๕๗ ที่ผ่านมา อบต.นากลาง 



๕ 

เตรียมความพร้อมดีมาก แต่ขอเสนอแนะกรณีการจุดธูปเทียน 

อยากให้ใช้แบบเทคโนโลยี (แบบหลอดไฟฟ้า) เพราะจะได้

ทันสมัย ไม่มีกลิ่นธูปเทียน ที่เป็นอันตราย 

นายศุภชาติ  ธาตุบุรมย์ - กระผมได้รับมอบหมายจากปลัดให้ช้ีแจงค่าใช้จ่ายในการจัด 

( ผช.นักวิชาการศึกษา ) งานวันเด็กเพื่อความโปร่งใส่ตรวจสอบได้  โดยมีรายละเอียด

คือ 

  -ค่าของรางวัลและของขวัญ  ๖๐,๐๐๐  บาท 

  -ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่าง ๖๐,๐๐๐บาท  

  -ค่าจัดสถานที่ เวที เครื่องเสียงและเครื่องเล่นเด็ก

บ้านบอล ๓๔,๐๐๐ บาท 

  -ค่าเช่าเต้นท์  ๖,๔๐๐ บาท 

  -ค่าป้ายอิงค์เจ็ท  ๔,๕๓๓ บาท 

  รวมท้ังสิ้น  เป็นเงิน  ๑๖๔,๙๓๓  บาท   

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - จากการวิเคราะห์งบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เงิน 

(ปลัด อบต.นากลาง) แผ่นดิน (เงินในหลวง) ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่ามีการใช้งบมากขึ้น 

อีกหนึ่งเท่าตัว เหตุผลเพราะการจัดที่ อบต.นากลาง  ต้อง

รับรองคนทั้งตําบลและใช้ทรัพยากรมาก ทั้งยังต้องให้รายหัว

แก่นักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ อีก ๔ โรงเรียน จึงเป็นการ

สิ้นเปลืองมากขึ้นเท่าตัว ขอเสนอแนะ อบต.นากลาง ควรจัด

เฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยูใ่นความรับผิดชอบทาง อบต.

นากลางและโรงเรียนควรจัดกิจกรรมตามศักยภาพโรงเรียน 

จะดีกว่าขอเสนอให้ผู้บริหารและสมาชิกโปรดพิจารณา              

- ขอแจ้ง เรื่อง อํานาจหน้าที่การบังคับบัญชาข้าราชการส่วน

ท้องถิ่นและลูกจ้าง  อาศัยอํานาจตาม พรบ. สภาตําบลและ 

อบต. พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไ้ขถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ม.๖๐ 

เป็นอํานาจนายก อบต. เห็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ

ลูกจ้าง และ ม.๖๐/๑ ให้อํานาจปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน  รองจากท่านนายก อบต. ก็

หมายความว่าท่านอื่นไมใ่ช่ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
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ลูกจ้าง เว้นแต่นายกจะมอบให้รองนายก หรือปลัด อบต. /รอง

ปลัด อบต. แล้วแต่กรณีหรือปลัด อบต. จะมอบให้ข้าราชการ

ท่านอื่น  ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ เฉพาะตัวโดยแท้เท่านั้น  ตาม

กฎหมายนัยมาตรา ๖๐,๖๐/๑ ท่านอื่นจะไปส่ังการบังคับหรือ

บัญชาไมไ่ด้ เพราะกฎหมายไมไ่ดใ้ห้อํานาจไว้และขอให้ผู้นํา

ต่างๆ ให้เกียติข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย  หากเขาผิดก็ควร

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน ทัณฑ์บนและโทษทางวินัยเป็น

รายกรณไีป หากเขาทําดีแก่ทางราชการแก่ประชาชนสังคม

เรื่องเสียสละใดๆ เพื่อส่วนรวม  ก็ขอแค่ชมเชยกันบ้าง ยกย่อง

กันบ้าง  เพื่อจะได้มีกําลังใจในการทํางานเพื่อประชาชน  หาก

ใครไปพูดให้เสียหาย ข้าราชการก็ท้อแทใ้จ ขอร้องไม่ควรทํา  

ขอร้องให้ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําสามัคคใีนภาพ 

รวมด้วย  และสิ่งที่ไม่ควรทําคือใส่ร้ายป้ายสีกันขอร้อง ห้าม

เด็ดขาด เพราะจะเป็นคดีความได้  ฐานหมิ่นประมาท  ป.

อาญา ม.๓๒๖                                                                 

นายสันติ  สกุลศิริวัฒน์ - ป้อมยามหน้าย่าโมบ้านนากลาง รื้อไปแล้ว อบต.ช่วยสร้าง 

  (ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑) ให้ด้วยเพราะเวลาเทศกาล ไม่มีป้อมเวร-ยาม ต้องกางเต้นท์

ลําบากมากๆ                                                             

- ขอหารือการจ่ายเงินให้ประชาคม ขอจ่ายเป็นเดือน ๆ ได้ไหม 

ทราบว่า อบต.นากลาง จ่ายเป็นปีละ 1 ครั้ง ขอเพิ่มค่าแรงได้

ไหมไม่คุ้มเลย ฝาก อบต.นากลาง ด้วย                            

- ภายในบ้านนากลางอยากจะขอให้ประสานการขยายเขต

ประปาส่วนภูมิภาค ด้วย                                                   

- ขอทวงกรณี ฝาปิดร่องระบายน้ําชํารุดเสียหาย ขอให้ อบต.

ซ่อมแซมด้วย รถตกหลายคัน ทวงแล้วก็หายช่วยทําด้วย 

นายเที่ยง  รัตนวิจิตร - กรณีจ่ายเงินค่าเก็บขยะ บ้านห้วยตะคร้อ อยากทราบว่า 

อบต.เก็บหรือไม่  ชาวบ้านไม่ขัดข้องจ่ายได้อยู่แล้ว ตรวจสอบ

ด้วย                                                                       

- ขอฝากท่านนายกฯ หอกระจ่ายข่าว ม.๓ เสียหาย ขอให้ 
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อบต.นากลาง ซ่อมแซมด้วย บางครั้ง อบต. หรืออําเภอแจ้ง

ข่าวสารให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์  ก็เสียงตามสายไมไ่ด้               

- ขอฝาก อบต.นากลาง โดยให้ท่านนายกไปตรวจสอบดูด้วย 

ถนนสายหัวนอนโรงเรียนจะพังแล้ว เพราะรถชนดินวิ่งบ่อย ๆ 

ให้ออกสํารวจและซ่อมแซมก็ฝนจะมาด้วย 

น.ส.อุษา  วินิจนัยภาค - กรณีปัญหาน้ําเสีย ชาวบ้านร้องเรียนไปที่อําเภอสูงเนินแล้ว 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔) ปลัดสมภพมาดูแล้วอยากแจ้งให้ อบต.ดําเนินการด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - อบต.นากลางจะดําเนินการร่องระบายน้ําให้แกใ่ห้ผู้ใหญ่บ้าน 

(ปลัด อบต.นากลาง) หมู่ที่ ๔  ,หมู่ที่ ๗ และ สมาชิก อบต. จัดประชุมและหารือ

ประสานเจ้าของที่ดิน  ที่นา  ที่น้ําเสียของห้องแถวจะไหลลงให้

เจ้าของที่ดินไม่ชัดข้อง อบต.จะดําเนินการทําร่องระบายน้ําให้ 

ขณะนี้อยูใ่นระหว่างให้ช่างสํารวจและประมาณราคา           

- ปัญหาประชากรแฝงมีการตังแคมป์คนงานมากขึ้นเกิด

ปัญหาการลักขโมย จะทําอย่างไร 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ท่านกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อยู่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและ 

(ปลัด อบต.นากลาง) เป็นผู้ช่วยนายอําเภอสูงเนินหากเกิดเหตุควรแนะนําให้

ผู้เสียหายแจ้งความ(ร้องทุกข์ต่อพนักงานคนสอบสวน/ร้อยเวร)

และควรแจ้งต่อนายอําเภอเพื่อให้อําเภอประสานสายตรวจ

ของสถานีตํารวจสูงเนิน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยต่อไป 

– จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีหนึ่ง ๆ มี ๒ ครั้ง คือ

สงกรานต์ ,ปใีหม่ อบต.ควรตั้งงบค่ากาแฟเครื่องดื่ม ไม่ควร

รบกวนผู้นําและควรกําหนดจุดต่าง ๆ และตั้งงบเบิกตามจุด

ต่าง ๆ ด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - จุดบริการประชาชน อําเภอจะเป็นผู้ประสานตั้งจุดบริการ 

(ปลัด อบต.นากลาง) ส่วนใหญ่จะเป็นการลดอุบัติเหตุและบริการช่วยเหลือ

ประชาชนตามถนนมิตรภาพ  และมีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

สําหรับอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ตามระเบียบฯ 

อปพร. พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามความเป็นจริงไม่ควรตั้งทั่วตําบล

เพราะ อบต.และทางราชการมีนโยบายประหยัดเงินชาติเงิน
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หลวงแผ่นดิน ไม่ควรฟุ่มเฟือย  จึงควรใช้จ่ายงบทางราชการ

อย่างจําเป็น เพื่อขวัญและกําลังใจเท่านั้นเพราะมีลักษณะเป็น

อาสาสมัครจ่ายเป็นครั้งตรวจตามระเบียบกฎหมายไปส่วน

อาหาร  เครื่องดื่ม ไม่สามารถเบิกจ่ายให้ได้  เพราะทาง

ราชการจ่ายให้ อปพร. หรือผู้เข้าเวรเป็นกะแล้วคนละ ๒๐๐ 

บาท ต่อคน ซึ่งก็เป็นค่า อาหาร เบี้ยเลี้ยงแล้วจะเบิกค่าอาหาร 

กาแฟ อีกไมไ่ด้ ไม่มีกฎหมายระเบียบใด ๆ ให้เบิก จะเบิกได้

เฉพาะเบี้ยเลี้ยงตามกะ ๆ ละไม่น้อยกว่า ๘ ช่ัวโมงเท่านั้น  

หากผู้นําไม่อยากออกค่าใช้จ่ายก็ไม่บังคับ ออกตามใจสมัคร

ตามศรัทธาเท่านั้น  (อยากให้เข้าใจคําว่าอาสาสมัคร) คือการอ

สาสาตัวมาทําเพื่อส่วนรวม หาใช่มุ่งหมายเงินทองค่าตอบแทน

ไม่ ทั้ง อบต.ก็จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นขวัญและกําลังใจแล้ว  ส่วน

ผู้ใหญ่ นายก ปลัด สมาชิก อบต. ก็ตามแต่จะมีน้ําใจ ท่าน

นายกผู้อํานวยการศูนย์ อปพร. ไม่ทอดทิ้ง อปพร.อยู่แล้ว      

- เรื่องสุดท้าย บริเวณปากทางหนองบอน  อยากเสนอขอ

สร้างศาลาที่พักริมทาง สําหรับประชาชนผู้รอรถโดยสาร

ประจําทาง                  

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ผู้ใหญ่เสนอในแผนพัฒนาตําบล ๓ ปี (๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

(ปลัด อบต.นากลาง)  หรือไม่  หากไม่มีก็ทําไมไ่ด้ หากมีก็เป็นนโยบายนายกฯ จะ

เสนอต่อสภาฯ ว่าจะสร้างหรือไม่  ก็เคยสร้างมา ๓ แห่งแล้ว 

หากเป็นเขตทางหลวงแผ่นดิน  ต้องขอนุญาติแขวงการทาง

เสียก่อนจะสร้าง 

ท่ีประชุมสภาฯ - รับทราบ 

นายพุฒิพงศ์  ฮดสูงเนิน - ได้ข่าวว่าจะรื้อศาลาต้นแจงหากรื้อจริงจะทําแทนที่ หรือรื้อ 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕) ถอนไปหรือไม่                                                           

- ร่องน้ําเสียหน้าบ้านผู้ใหญ่เอง ท่อตันจะทําความสะอาด

หรือไม่ 

 



๙ 

นางบุญทัน  โกสูงเนิน - อยากให้ อบต.นากลาง ประสานการประปาส่วนภูมิภาค 

(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙) การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ ม. ๙ ตําบลนากลาง 

ยังไม่ทั่วถึง                                                               

- เรื่องการถมดิน เดิมถมตํ่า เมื่อคนมาที่หลังพื้นที่ใกล้เคียงกัน

ถมสูง จะทําอย่างไร 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ผิด พรบ.การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  บุคคลที่ถมหลัง 

(ปลัด อบต.นากลาง) จะต้องทํากําแพงล้อมรอบมิฉะนั้นจะโทษทางอาญาและปรับ

ทางแพ่งด้วย  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายด้วย เบื้องต้น

จะพึ่งช่าง อบต. ไปตรวจสอบเสียก่อน และประสานเจรจาไกล่

เกลี้ยตามลําดับหากไม่ยอมปฏิบัติตามเจ้าพนักงานก็ดําเนินคดี

ได้ และผู้เดือนร้อนก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษ (อ้างพรบ. 

๒๕๔๓ ได้) 

น.ส.อุษา  วินิจนัยภาค - ขอฝากสักนิด กรณีห้องแถวหน้าโรงเรียนหนองบอนปล่อย 

(ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ ๔) น้ําเสีย เช่น ซักล้าง ล้างรถยนต์ ไหลอออกมาถนนสาธารณะ 

ทําให้นักเรียนเหยียบย่ําสกปรกมาก บางทีรถวิ่งเหยียบน้ําเสีย

กระเด็นใส่นักเรียนเปรอะเปรื้อน ฝาก อบต.นากลางแก้ไขด้วย 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ปลัดแจ้งแล้วให้ผู้นํา ม.๔, ม.๗ ประสานเจ้าของที่ดิน 

(นายก อบต.นากลาง) ข้างเคียงมใิห้เกิดปัญหาน้ําไหลลงที่ดิน  หากไม่ขัดข้องเรื่อง

ที่ดินจะดําเนินการทําร่องระบายน้ําให้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญที่  
(ประธานสภา อบต.)     ๔/ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีท่านใดจะเสนอ

แก้ไข  ถ้ามีเชิญ  ถ้าไม่มีถือว่าเห็นชอบ  ผ่านได้หรือจะขอมติ 
ก็ได้  ถ้าไม่มีแกไ้ขขอมติสภาฯ  ท่านใดเห็นชอบว่ารับรองโปรด
ยกมือ   

มติสภาฯ  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทู้ถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.) 
 



๑๐ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จ 
       แล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไม่มี – 
(ประธานสภา อบต.) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจารณาดําเนินการ) 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง การเสนอขอ/อนุมัติ การโอนงบประมาณ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)    ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เชิญนายกเจ้าของญัตติ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - สืบเนื่องมาจากได้รับรายงานจากส่วนราชการภายในสํานัก 
(นายก อบต.นากลาง) งานปลัด ส่วนสาธารณสุข  ว่ามีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง

จัดซื้อครุภัณฑ์บางรายการเพื่อเตรียมพร้อมและปรับปรุง
องค์กรในการรับรองการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและ กบอ. 
อําเภอสูงเนิน เพื่อมิให้งานราชการเสียหาย จึงจําเป็นต้อง
จัดหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์สํานักงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการและรองรับการบริหาร
ประชาชนให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ ในส่วนรายละเอียดให้ปลัด 
/ จนท.งบประมาณแจ้งรายการที่จะขอโอนและข้อกฎหมายให้
ท่านสมาชิก อบต.ทราบด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ข้อกฎหมาย อาศัยอํานาจตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการงบ 
(ปลัด อบต.นากลาง/จนท.งบประมาณ) ประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไ้ข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ 

๒.๗ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดครุภัณฑ์ เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาฯ รายละเอียดตามภาคผนวกด้านหลัง
เอกสารแจกจ่ายทุกท่านแล้ว                                         

- ในส่วนราชการได้แก่ (สํานักงานปลัด)                            
   ๑.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – ค่าปั้มน้ํา  ตั้งไว้ 

๖,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน ค่าปั้ม
น้ํา กําลังไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์ แรงดันน้ําสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ 
เมตร แรงดูดลึกไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จํานวน ๑ เครื่อง ใช้
สําหรับระบบประปาสํานักงาน ราคาจัดหาทั่วไป                   

   - โอนลดค่ารักษาพยาบาล ตั้งงบไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
โอนลดค่าปั้มน้ํา ๖,๖๐๐ บาท คงเหลือถือจ่ายหลังโอน 
๒๒๕,๑๗๖ บาท 



๑๑ 

   ๒.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าถังน้ํา ตั้งไว้ 
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานค่าถึงบรรจุน้ํา 
จํานวน ๒ ถัง ดังนี้ 

    - ถังน้ําแบบพลาสติก ตั้งไว้ ๕,๕๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความน้ําไม่
น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
จํานวน ๑ ใบ ราคาตามบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์สํานัก
งบประมาณ 

    - ถังน้ําแบบพลาสติก ตั้งไว้ ๔,๕๐๐ บาท 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ําแบบพลาสติก ขนาดความจุน้ําไม่
น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ลิตร ราคาตามทั่วไปตามท้องตลาด จํานวน 
๑ ใบ  

   - โอนลด ค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอน ๒๒๕,๑๗๖ บาท โอดลดครั้งนี้ ๑๐,๐๐๐ 
บาท คงเหลือถือจ่าย ๑๒๕,๑๗๖ บาท 

   ๓. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าไมค์สําหรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา ตั้งไว้ ๔๕,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อไมค์สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท รวม ๖ ชุด เพื่อใช้สําหรับกิจการสภาฯ
และการประชุมต่าง ๆ อาทิ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับอําเภอ เป็นต้น 

   - โอนลด ค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอน ๒๑๕,๑๗๖ บาท โอนลดครั้งนี้ ๔๕,๐๐๐ 
บาท คงเหลือถือจ่าย ๑๗๐,๑๗๖ บาท  

   ๔. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  - ค่ากล้องวิดโีอ ตั้งไว้ 
๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องวิดโีอ โดยมีฮาร์ดิส
ในตัวความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB (ไดร์ฟ) เลนซ์ซูมออฟติคอล
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เท่า/ ๓๐ ชม. โฟกัสหลายใบหน้าได้ สามารถ
ใช้รวมกับเมมโมรี่สติ๊ก และการ์ดได้ สามารถถ่ายภาพ VDO 
และภาพนิ่งได้ จํานวน ๑ เครื่อง ใช้ในกิจกรรม อบต. 

   - โอนลด ค่าตอบแทนบุคคลได้รับแต่งตั้งฯ ตั้งไว้ 
๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 
๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือถือจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท 



๑๒ 

   ๕. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – ค่าช้ันวาง
หนังสือพิมพ์ ตั้งไว้ ๒,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สํานักงาน ช้ันว่างหนังสือพิมพ์แบบขาตั้งไม้ มีช้ันวาง
ไม่น้อยกว่า ๕ ช้ัน (๕ ฉบับ) จํานวน ๑ อัน เพื่อใช้สําหรับแขวน
หนังสือพิมพ์ฯ 

   - โอนลด ค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งฯ ตั้งไว้ 
๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือก่อนโอน ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ 
๒,๘๐๐ บาท คงเหลือถือจ่าย ๑๗,๒๐๐ บาท                             
ส่วนสาธารณสุข                                                        

   ๑. โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – ค่ารถเข็นชนิดน่ัง ตั้ง
ไว้ ๑๙,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดน่ัง แบบน่ัง
ทําด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว พื้นที่น่ัง
และพนักพิงหลังทําด้วยเหล็กแผ่นไม่เป็นสนิม ที่น่ังไม่น้อยกว่า 
๑๘ x ๑๘ นิ้ว มีที่รองเท้าทําด้วยอลูมิเนียมมีที่วางแขน ๒ ข้าง 
เป็นแผ่นเหล็กไม่เป็นสนิม – ล้อยางตั้น ๔ ล้อ – ล้อหน้ากว้าง
ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว – ล้อหลัง ๒ ล้อ หมุนรอบได้ ขนาดไม่น้อย
กว่า ๒๔ นิ้ว จัดหาจํานวน ๓ คันๆละ ๖,๕๐๐ บาท ราคาตาม
มาตรฐานบัญชีครุภัณฑ์ สําหรับบริการคนพิการยากไร้ในเขต
ตําบลนากลาง                                                               

   -โอนลด ค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือก่อนโอน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๙,๕๐๐ บาท 
คงเหลือ ๒๐,๕๐๐ บาท                                               

   ๒.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – ค่าเครื่องพิมพ์
เอกสารชนิดเลเซอร์/ชนิด LEDขาว-ดํา ๓๐ หน้าต่อนาที ความ
ละเอียดพิมพไ์ม่น้อยกว่า ๑๒๐๐ x ๖๐๐ ๒pi พิมพ์กลับหน้า
อัตโนมัตไิด้ หน่วยความจําไม่น้อยกว่า ๓๐ MB ใช้กระดาษ A๔ 
ถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น ใช้ในกิจการ อบต. 
ราคา ICT                                                                   

   -โอนลด ค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
คงเหลือก่อนโอน ๒๐,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑๓,๐๐๐ บาท
คงเหลือถือจ่าย ๗,๕๐๐ บาท 

   ๓.โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ – ค่าเครื่องสํารอง
ไฟฟ้า ตั้งไว้ ๑,๗๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารอง



๑๓ 

ไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ VA มีกําลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 
๗๕๐ VA สํารองไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า ๑๕ นาที ใช้ในกิจการ 
อบต.นากลาง ราคาตามกระทรวง ICT 

   -โอนลด ค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ ๗,๕๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๑,๗๐๐ บาท คงเหลือ
ถือจ่าย ๔,๘๐๐ บาท 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ญัตติดังกล่าวกระผมขออนุมัติการโอนต่อสภาฯ เพราะ 
(นายก อบต.นากลาง) จําเป็นต้องบริหารจัดการครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนจําเป็นต้องใช้

จริงๆ หากไม่มีจะขาดประสิทธิภาพในการบริหารราชการ และ
หากมีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบถ้วนจะเกิดประโยชน์แก่ราชการ 
จึงขออนุมัติต่อสภาฯท้องถิ่น พิจารณาด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านใดจะอภิปรายสงสัยจะสอบถามฝ่ายบริหารหรือ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เจ้าหน้าที่งบประมาณเพื่อให้ช้ีแจงเชิญ 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ดิฉันขอสอบถาม กรณีเครื่องพิมพ์เอกสาร เป็นเงิน๑๓,๐๐๐  
(สมาชิก อบต.หมู่ ๑) บาท เป็นแบบไหนมีรายละเอียดอย่างไรเพราะบางอย่างก็แค่ 

๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท  เองช่วยช้ีแจงด้วย 

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - เป็นการตั้งราคาตามมาราฐานเกณฑ์ราคากลางและ 
(ปลัด อบต.นากลาง) คุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖
รายละเอียดตามมาราฐาน  ปลัดฯ ถ่ายสําเนาแจกจ่ายสมาชิก
ฯ ทุกท่านแล้ว 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - ตอบและมีรายละเอียดช้ีแจงชัดเจนขอบคุณมาก 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๑) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามสงสัยหรืออยากได้ข้อมูล 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) เพื่อช้ีแจงอีกหรือไม่ถ้าไม่มีจะขอมติสภาฯ สํานักงานปลัดขอ

โอน ๕ รายการ และส่วนสาธารณสุขขอโอน ๓ รายการ ท่าน
ใดเห็นว่าควรอนุมัตใิห้โอนทั้งหมดก็เสนอมาโปรดยกมือ 

มติสภาฯ    - มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอื่นๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สังคมส่วนรวม เชิญ 



๑๔ 

นายช่วง  บุตรดี   - ขอแจ้งข่าวยกช่อฟ้า วันที่ ๑๕ ก.พ. ๕๗  
(รองประธานสภา) - งานวัดนาใหญ่ประจําปี ๒๕๕๗ กําหนดจัดงาน ๑๕ ก.พ.

๕๗ ก็ขอเชิญท่านผู้นําทุกท่านเปิดงานเช้าก็ขอเชิญพร้อมกัน  
๐๘.๓๐ น. กําหนดเปิดงาน ๐๙.๐๐ น. ก็จะมีการเชิญ รมต. 
และนายอําเภอมาทั้งเช้า-เย็น หากไม่ติดราชการ 

 
นายถิ่น  เติบสูงเนิน - งานยกช่อฟ้าเห็นว่า รมต.จะมาแน่ ๆ แจ้งมาแล้วขอเชิญ 
(นายก อบต.นากลาง) ท่านผู้นําทุกคนต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันด้วย กล่าวคือ ถ้า

เป็นผู้นําต้องมาเพราะจะเป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านชุมชน 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ถามฝ่ายบริหาร ถนนสายบ้านยายหวัน ไม่มีท่อ (บริเวณ 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๒) บ้านน้อยหัวสระ) 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - สภา อบต.อนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วจะดําเนินการเร็ว ๆ 
(รองนายก อบต.นากลาง) นี้(สายหลังอนามัยเก่า) 

นายวชิระ  เขียววิจิตร -ถามเครื่องวัดความช้ืนวัดได้แต่ข้าว ข้าวโพดไมไ่ด้หรืออย่างไร 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๒) -ฝากฝ่ายบริหารไฟสัญญาณชํารุด (ขาด) ช่วยซ่อมแซมด้วย      

- ถนนกินคลุก ม.๒ ช่วยเร่งงานให้ด้วย ฝากนายก (ฝ่าย
บริหาร 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน - ท่านสมาชิกประจําหมู่บ้าน หากรู้ว่าสิ่งใดเสีย ชํารุด ช่วย 
(รองนายก อบต.นากลาง) เขียนคําร้องที่ อบต.นากลาง เขาจะไดใ้ห้ช่างฟ้าไปซ่อมให้ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร -ป้ายทะเบียนรถดับเพลิงเมื่อไรจะได้ 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๒)  

นายสามิตร์  ศิริฤกษ์ - ประสานขนส่งแล้ว หัวหน้ามานพจะดําเนินการจดทะเบียน 
(ปลัด อบต.นากลาง) ให้รถหลวงจดทะเบียนได้แน่นอน ผมจะเร่งรัดนําจดทะเบียนที่ 

สํานักงานขนส่ง คาดว่าไม่นาน 

นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน -บริเวณมุมทางโค้งอยากได้กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๓) - งานซ่อมแซมไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณ

ฝากด้วย 
นายวิภู  บัลลังค์  - ฝากฝ่ายบริหาร งานจัดการน้ําเสียชุมชน 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๗) - ฝากฝ่ายบริหาร งานขยายเขตไฟฟ้า เพราะมีการย้ายเสา

ไฟฟ้าทําให้ประชาชนเดือดร้อน 



๑๕ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ฝากปิดร่องระบายน้ําชํารุด แตก ๒ ฝา ช่วยซ่อมแซมด้วย 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๒) เกรงรถและคนจะตกเกิดอุบัติเหตุ 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน - โครงการต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติและใช้จ่ายเงินสะสมช่วยเร่ง 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๑) ด้วย 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน - ฝากนายกขอขยายการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๘) ด้วยเพราะบางจุดมืด                                                  

- ผมเข้าเวรยามกับผู้ใหญ่สันติ หมู่ ๑ ขาดป้อมยามช่วง
เทศกาลอยากให้ อบต.ทําให้ด้วย 

นายช่วง  บุตรดี  - งาน/กิจกรรมหรืออะไรต่าง ๆ อยากให้ผู้ใหญ่ อบต. มีอะไร 
(รองประธานสภา อบต.นากลาง) ให้พูดคุยกันก่อนเข้าสภาฯ จะดีกว่า 

นายกิตติชัย  สุวรรณ์ - ฝากฝ่ายบริหารท่อน้ําตันน้ําไมไ่หล เพราะระดับท่อสูง-ตํ่า 
(สมาชิก อบต.หมู่ ๕) ต่างระดับกัน ช่วยแกไ้ขด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ให้ผู้ใหญ่และ อบต. คุยกันให้ได้ข้อสรุปก่อน ฝากนายกส่ง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ช่างไปสํารวจท่อ หมู่ ๕ ด้วยทําอย่างไรจึงจะแกไ้ขปัญหาถาวร

ได้ ประเด็นอื่น ๆ ยกไปคราวหน้า ขณะนี้หมดระเบียบวาระ
การประชุมแล้ว ขอปิดการประชุมครั้งนี้จะประชุมฯคราวถัดไป 
อีกในวันที่ ๑๓ ก.พ. ๕๗ ท่านใดจะเสนอเรื่องญัตตใิดๆ ก็
เสนอได้ 

 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 
 
 
 

    สามิตร์  ศิริฤกษ์ 
(นายสามิตร์   ศิริฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
          ผู้จดบันทึกการประชุม ฯ 
          ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ 

 

    พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 
(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 
   ผู้ตรวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 



๑๖ 

                    ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


